

แบบรายงานการอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม	ระยะเวลาการอบรม	หน่วยงานที่จัดอบรม
๑	สำนักปลัดเทศบาล นางสาวศิริกาญจน์ สมบุญเดช	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๕" โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ "การกำหนดและปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร วิธีการและขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วิธีการดำเนินการ จัดตั้งหรือปรับปรุงกอง/ฝ่าย/กลุ่มงาน ตามโครงสร้างส่วนราชการ ใหม่การสรรหา การคัดเลือกตำแหน่ง สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการกำหนดตำแหน่ง การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง"	๓๐ มกราคม - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน (สำนักงานโครงการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร)
๒	นางสิริบังอร ทิพย์มูล	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ	โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียน รุ่นที่ ๓"	๒๘ สิงหาคม - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓	นางสาวขวัญดาว ศรีอินทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๓๙"	๒๐ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๕	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔	นางสาวณัฐฐา เชื้อเกตุ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ "การกำหนดและปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร วิธีการและขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วิธีการดำเนินการ จัดตั้งหรือปรับปรุงกอง/ฝ่าย/กลุ่มงาน ตามโครงสร้างส่วนราชการ ใหม่การสรรหา การคัดเลือกตำแหน่ง สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการกำหนดตำแหน่ง การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง"	๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	สถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน (สำนักงานโครงการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร)

แบบรายงานการอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม	ระยะเวลาการอบรม	หน่วยงานที่จัดอบรม
๕	<u>กองคลัง</u> นางสาวไอรวิญญ์ เขียนสาร	นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ	โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๔๒"	๕ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๖	<u>กองการศึกษา</u> นางสาวบังอร บัวลี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๔๒"	๕-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗	<u>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</u> นางสาวพัชรี สายสังข์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๕	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์)
๘	นางสาวนิรมล สุภาตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๘๘"	๒๘ สิงหาคม - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๙	นายอนิรุทธิ์ ตะกรุมวงศ์	พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๕	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์)